

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผู้นำบราซิลลั่นปราบไวรัสซิกา</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวเตมาลาเมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.ว่า ประธานาธิบดีคิลมา รุสเซฟแห่งบราซิลกล่าวในที่ประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคที่กรุงกัวเตมาลาเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในประเทศบราซิลว่าจะเร่งกำจัดไวรัสตัวนี้แบบบ้านต่อบ้านแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มียุคขึ้นแต่เธอก็มั่นใจว่าสักวันหนึ่งจะมีวัคซีนป้องกันแต่ต้องใช้เวลา ทั้งนี้บราซิลเป็นประเทศที่พบการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสซิกาในภูมิภาคลาตินอเมริกาและตัวเลขของทารกที่มีอาการภาวะศีรษะเล็กและสมองฝ่อเพราะไวรัสซิกาที่มีอยู่กลายเป็นพาหะก็เพิ่มสูงขึ้น การแพร่ระบาดสร้างความวิตกกังวลให้กับเจ้าหน้าที่ของบราซิลซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก๒๐๑๖เพราะจะมีทั้งนักท่องเที่ยวนักกีฬา และ เจ้าหน้าที่จำนวนมากเดินทางมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อชมและเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลก กำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนส.ค.ที่จะถึงนี้ ประธานาธิบดีรุสเซฟก็กล่าวอีกว่าบราซิลจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่กำจัดยุงลายพาหะของไวรัสซิกาป้องกันการแพร่ระบาด และหาทางผลิตวัคซีนเพื่อป้องกัน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีสาธารณสุขของบราซิลแถลงว่าได้ระดมกำลังทหาร ๒แสนคนเข้าไปในพื้นที่บ้านเรือนที่อาศัยเพื่อฉีดยากำจัดยุงลายอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการณรงค์ ในประเทศบราซิล</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ใช้หวัดใหญ่ระบาด</p> <p>สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที่ระบาดในรัสเซียตั้งแต่เดือนที่แล้ว คร่าชีวิตผู้คนไม่ต่ำกว่า ๕๐ ศพ ขณะที่ทางการสาธารณสุขในเมืองรอสตอฟ ทางใต้ของรัสเซียแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ๒ ศพ ทำให้ตอนนี้ในเมืองดังกล่าวมีคนตายจากใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็น ๘ ศพ นอกจากนี้ ที่เมืองโวลโกกราด ซึ่งอยู่ใกล้กัน มีคนตายเพราะใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่ต่ำกว่า ๑๑ ศพ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>สธ.โคลอมเบียเตือนเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขโคลอมเบียประกาศคำเตือนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา โดยกระทรวง ฯ ออกคำเตือนไปยังนายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง เพื่อให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนเตรียมพร้อม เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาอาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาทั้งหมด ๑๓,๘๐๘ คน ในโคลอมเบีย ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นสตรีมีครรภ์ ๘๙๐ คน และมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ ๒,๖๑๑ คน</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>อเมริกาตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นชาวเวอร์จิเนียที่เคยออกนอกประเทศ คำแถลงของสำนักงานสาธารณสุขรัฐเวอร์จิเนียระบุว่า เมื่อไม่นานมานี้ชาวเวอร์จิเนียคนหนึ่งได้เดินทางไปประเทศที่ไวรัสซิกากำลังแพร่กระจาย การติดเชื้อได้รับการยืนยันผ่านการทดสอบของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ “ไวรัสซิกาติดต่อผ่านการกัดของยุงที่มีเชื้อ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ชัดเจนถึงยุงออกกัดคนในเวอร์จิเนีย บุคคลที่ติดเชื้อไวรัสซิกาจึงยังไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชาวเวอร์จิเนียคนอื่นๆ” ดร.มาริสสา เลวิน กรรมการสาธารณสุขเวอร์จิเนียยกเลวิน ได้แนะนำนักเดินทางที่มีแผนจะออกนอกประเทศในช่วงฤดูหนาวนี้ไปยังสถานที่อุ่นกว่า ให้ตรวจสอบคำแนะนำการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ทั้งยังเรียกร้องให้หญิงมีครรภ์หลีกเลี่ยงการไปประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสซิกา ไวรัสชนิดนี้มีการเชื่อมโยงกับความเสียหายทางสมองในเด็กหลายพันคนที่บราซิล ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาซิกา โรคที่มีความใกล้ชิดกับไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา ซึ่งทำให้เป็นไข้และมีผื่น เมื่อวันจันทร์ องค์การอนามัยโลกได้ทำนายว่าไวรัสชนิดนี้อาจจะแพร่กระจายไปทั่วทุกประเทศในทวีปอเมริกา ยกเว้นแคนาดา และชิลี</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ฮูววา ซิกา ระบาดทวีปอเมริกา นางมาร์กาเรต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก(ฮู) อธิบายหลักฐานถึงความเชื่อมโยง ระหว่างไวรัสซิกากับศีรษะที่เล็กผิดปกติของทารก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง แม้ว่าจะขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกันก็ตาม ขณะที่ยังคงการอนามัยทวีปอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การอนามัยโลก เตือนว่า มีความเป็นไปได้ที่ไวรัสซิกาจะแพร่ระบาดไปเกือบ ทุกประเทศในทวีปอเมริกา ยกเว้นแคนาดากับชิลี แพทย์ระบุว่า นับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว มีทารกในบราซิลราว ๔,๐๐๐ คน เกิดมาโดยมี ศีรษะลีบเล็ก ซึ่งเป็นภาวะที่เด็กมีสมองเล็กผิดปกติแต่กำเนิด ด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยทวีปอเมริกาจึงเตือนให้สตรีมีครรภ์คอยเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่พบการระบาดของไวรัสซิกา สถาบันบุทันแทนในบราซิลกำลังเป็นผู้นำ ในการวิจัยเกี่ยวกับไวรัสซิกา และระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีแผนพัฒนาวัคซีนในเวลาอันสั้นเป็นประวัติการณ์ แต่ก็น่าจะใช้เวลา ๓-๕ ปี</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัส "ชิคา" ลามเข้ายุโรปมากขึ้น เดนมาร์ก-สวีเดนเจอด้วย</p> <p>ประเทศเดนมาร์กและสวีเดนกลายเป็น ๒ ประเทศล่าสุดในทวีปยุโรป ที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัส "ชิคา" ซึ่งกำลังพยายามอย่างหนักในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส ที่จะส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีศีรษะเล็กผิดปกติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออร์ฮูส ในภาคตะวันออกเฉียงของประเทศเดนมาร์ก เปิดเผยว่าชายหนุ่มชาวเดนมาร์กซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศในทวีปอเมริกาและใต้ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสชิคา แต่คาดว่าชายคนนี้จะหายดีในที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงานเฝ้าระวังโรคในยุโรปเริ่มรายงานการพบไวรัสชิคามาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมี.ค. ปี ๒๐๑๕ แล้ว โดยประเทศเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อ ๑๐ ราย, ที่อังกฤษพบ ๕ ราย โดยทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากอเมริกาใต้ ส่วนที่ประเทศสเปน สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติ สเปนยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อชิคา ๔ รายในเดือน มี.ค. ๒๐๑๕ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศโปรตุเกสระบุว่าพบพลเมืองติดเชื้อตัวนี้ ๔ รายเช่นกัน โดยทั้ง ๘ คนเคยเดินทางไปยังประเทศบราซิล</p>	-	-
ประเทศ	<p>หมอรางวัล "เจ้าฟ้ามหิดล" แนะนำออกลดเหลื่อมล้ำสุขภาพไทย</p> <p>ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ ศ.นพ.มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา(สาขาการแพทย์) จากผลงานผู้คิดค้นเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกาย (AICD) และเครื่องรักษาหัวใจด้วยวิธีให้จังหวะ (CRT) พร้อมด้วย เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ศาสตราจารย์ระบาดวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยาและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยลอนดอน(สาขาการสาธารณสุข) จากผลงานการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน ด้วยปัจจัยทางสังคมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ศ.นพ.มอร์ตัน กล่าวว่า ผมเคยเข้ามาทำการวิจัยที่ประเทศไทยเมื่อปี ๒๐๐๖ โดยทำการศึกษาในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือด ซึ่งคิดว่าคนที่คนหนุ่มสาวเสียชีวิตอย่างกะทันหันน่าจะมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ จึงคิดว่าอุปกรณ์เครื่อง AICD จะมีประโยชน์ทำให้คนไข้เหล่านั้นรอดชีวิต" ด้าน เซอร์ไมเคิล กล่าวว่า เนื่องจากตนมีความสนใจในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพต้องมองปัจจัยตั้งแต่ก่อนแรกเกิดจนถึงเสียชีวิต อย่างทารกต้องได้รับการดูแลทั้งด้านโภชนาการ อารมณ์ จิตใจ พฤติกรรม ก็จะโตมาอย่างเหมาะสม ส่วนวัยทำงานก็ต้องได้รับการดูแลให้มีสภาพการทำงานที่ดี แต่จากการศึกษาคนไทยพบว่า ร้อยละ ๔๐ ไม่ได้มีนายจ้าง ทำให้การดูแลสุขภาพการทำงานจึงทำได้ไม่ดีพอหรืออย่างผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นก็ต้องมีผู้ดูแล การพัฒนาต้องทำทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว สังคม และรัฐบาล โดยเฉพาะการให้การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญมาก</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สมาคมโรคไต ต้อนรับ "วันไตโลก" เปิดพื้นที่เยาวชนแสดงความสามารถหนุนความรู้โรคไต</p> <p>สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก" (World Kidney Day) ภายใต้คำขวัญ "โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็ก ป้องกันได้" ในวันที่อาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยในปีนี้นั้นเน้นการณรงค์โรคไตในเด็กเป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรม "การประกวดแข่งขันเต้นแดนซ์เซอร์" ประกอบเพลง "อยู่ยืนนาน" (ระดับชั้นประถมศึกษา๑-๖) ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ป. ๑- ๖ ไม่จำกัดเพศและจำนวนคนเต้น สามารถดาวน์โหลดเพลงได้ที่ www.lowsaltthailand.org นอกจากนี้ยังจัด "การประกวดการแข่งขันทัวฟ้าที่" (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในหัวข้อ "กินเค็มอันตรายกว่ากินหวาน" ทีมละ ๓ คน ทั้งนี้การประกวดทั้งสองกิจกรรม สถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรอบแรกมาที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น ๔ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐-๒๗๑๖-๖๐๙๑ ต่อ ๑๐๓ และ สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมงานกิจกรรม "วันไตโลก (World Kidney Day)" ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดได้ที่ www.lowsaltthailand.com</p>	-	-
ประเทศ	<p>แนะนำนมแม่สุดสตรอง! สูดหนาว</p> <p>นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงหน้าหนาวว่า ช่วงอากาศเปลี่ยน และหนาวเย็นลง หากไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีจะทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะแม่หลังคลอดและทารก เพราะยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้กินนมแม่เป็นประจำ โดยแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า ๖ เดือน ควรให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียว โดยให้ดูดจากเต้าบ่อยครั้งตามต้องการ และไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่นแก่เด็ก เพราะนมแม่มีน้ำและสารอาหารที่เพียงพออยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจากการติดเชื้อต่างๆ ได้ ซึ่งเด็กทุกคนควรได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึงอายุ ๖ เดือน หลังจากนั้นยังคงให้กินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนลูกอายุครบ ๒ ปีหรือมากกว่า แม่ทุกคนควรเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองให้นานที่สุด โดยเฉพาะนมแม่ระยะที่ ๑ สัปดาห์แรก หลังคลอดถือเป็นวัคซีนหยดแรกของลูก</p>	<p>จ.พิจิตร ณ วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า ๖ เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ ๓๓.๙๔ พบกินนมแม่ฯ สูงสุดที่ สากเหล็ก (ร้อย ละ ๖๖.๖๗) บึงนาราง (ร้อยละ ๖๓.๑๖) โพธิ์ประทับช้าง (ร้อยละ ๖๓.๑๖) วังทรายพูน (ร้อยละ ๖๐.๗๑) พบกินนมแม่ฯ ต่ำสุดที่ ดงเจริญ (ร้อยละ ๒๐)</p>	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>แนะนำ "โฟเลต" ก่อนมีเช็กลูกช่วยป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด</p> <p>ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) กล่าวว่า ร้อยละ ๔๐ ของหญิงตั้งครรภ์มีปัญหาตัวซิด ส่งผลให้ทารกที่เกิดมามีปัญหาเรื่องเขาวปัญญาต่ำพิการแต่กำเนิด ติดเชื้อง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่และสารเสพติด ที่สำคัญคือการใช้โฟเลตอย่างเพียงพอระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ เนื่องจากโฟเลตมีผลต่อการสร้างดีเอ็นเอสร้างตัวอ่อน การที่แม่มีโฟเลตต่ำจะทำให้ดีเอ็นเอแบ่งตัวไม่พอต่อการแบ่งเซลล์อวัยวะหลายอย่างตาย เด็กที่เกิดมาไม่แข็งแรง ไม่สมบูรณ์ เป็นปากแหว่งเพดานโหว่ แขนขาพิการ หัวใจพิการ เป็นต้น จึงต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ คือการให้โฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๑๕-๔๕ ปี ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และระหว่างตั้งครรภ์ การป้องกันความพิการตั้งแต่กำเนิดให้ได้ผลควรรับประทานโฟเลตก่อนการตั้งครรภ์โดยหลักการควรรับประทานขนาด ๐.๔ มิลลิกรัม(๔๐๐ ไมโครกรัม) ก่อนมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย ๖สัปดาห์ จนถึงการตั้งครรภ์ ๓ เดือนแรก เพื่อป้องกันความพิการรุนแรงแต่กำเนิดสมองไขสันหลัง หัวใจ แขน ขา ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหาร ได้ร้อยละ ๕๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพิการทางด้านสมองและไขสันหลังนั้น สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ถึงร้อยละ๗๐ ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติในการลดความพิการตั้งแต่กำเนิดสำหรับทุกประเทศทั่วโลก</p>	<p>จ.พิจิตร ณ วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ ๗๗.๗๓ พบได้รับยาสูงสุดที่ สากเหล็ก(ร้อยละ ๙๒.๕๙) วชิร บารมี (ร้อยละ ๙๐.๙๑) สามงาม (ร้อยละ ๘๙.๗๗) พบหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน ต่ำสุดที่ ตะพานหิน (ร้อยละ ๖๐.๖๙)</p>	-
ประเทศ	<p>อย่าเชื่อ! จุลชีพรักษามะเร็งหาย.เดือนไม่มีสรรพคุณทางยา/ผิวก ทร.ลุยจับ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)</p> <p>เปิดเผยว่า หลังจากมีผู้บริโภคร้องเรียนการโฆษณาการรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้จุลชีพกำจัดเซลล์มะเร็ง อย.จึงได้ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ.เข้าตรวจสอบพบความผิด การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งแจ้งว่ามีผลงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับการค้นพบจุลชีพกำจัดเซลล์มะเร็งทุกชนิด อย.ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาโบราณ รวมทั้งไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ ขอให้สื่อโฆษณาเว็บไซต์ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ระมัดระวังอย่านำข้อความโฆษณาการใช้จุลชีพรักษามะเร็งไปเผยแพร่ต่อ เพราะอาจมีความผิดฐานโฆษณาเกินจริงได้ ขอย้ำว่า ผลิตภัณฑ์อาหารไม่สามารถกล่าวอ้างรักษาโรค หรืออ้างว่ามีสรรพคุณทางยาได้ และข้อความโฆษณาอาหารที่มีการอวดสรรพคุณในทางยาหรืออวดสรรพคุณในการป้องกันบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรค อย.ไม่อนุญาตให้โฆษณาแต่อย่างใด</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เผด็จการไวรัสโคโรนา</p> <p>นพ.อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูรว่า อาการยังทรงตัว ไม่มีไข้ ไอเล็กน้อย ให้ออกซิเจน รับประทานอาหารได้ รักษาตัวในห้องแยกโรคเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และเมื่อ วันที่ ๒๕ ม.ค. ทีมสอบสวนโรคได้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่ม ๑ ราย จึงนำมาสังเกตอาการเพิ่มเติม สำหรับการติดตามผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง ๓๓ คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตาม คาดว่าจะนำตัวรับไว้สังเกตอาการต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>คร. เผย อาการผู้ป่วยเมอร์สดีขึ้นเล็กน้อย ยังไม่พบผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ</p> <p>นพ.อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่ สถาบันบำราศนราดูร ว่า วันนี้ผู้ป่วยไม่มีไข้ หายใจหอบเล็กน้อยต้องให้ออกซิเจนต่อไป รับประทานอาหารได้ ลุกเดินได้ โดยสรุปอาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรค เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๔๐ คน ทุกคนสบายดี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส โดยได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว ๑๒ คน ซึ่งได้ดำเนินการตามกรอบกฏอนามัยระหว่างประเทศ และยังคงเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก ๒๘ คน ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ญาติ ๑ คน คนขับแท็กซี่ ๒ คน เจ้าหน้าที่โรงแรม ๔ คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๑๑ คน ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ๑๐ คน (เป็นคนไทย ๔ คน ต่างชาติ ๖ คน) ยังเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เผด็จการผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเมอร์สที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีทั้งสิ้น ๔ คน เป็นชายต่างชาติ ๓ คน ประกอบด้วย ตุรกี ๑ คน โอมาน ๒ คน และหญิงไทย ๑ คน ทุกคนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเมอร์สเป็นลบ</p>	-	-
ประเทศ	<p>แนะรัฐดูแลสุขภาพคนไทยเท่าเทียม</p> <p>ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ๑.ศ.นพ.มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.จอห์น ฮอปกินส์ เมืองบัลติมอร์และศาสตราจารย์สรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.ไฮออร์ด กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และ ๒.เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ศาสตราจารย์ระบาดวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยาและสาธารณสุข ยูนิเวอร์ซิตีคอลลิจลอนดอน สหราชอาณาจักร และนายกแพทยสมาคมโลก โดยเซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ตนเห็นว่า คนเราจะมีอายุยืนได้ต้องดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งครภ์ไปจนถึงตาย ดังนั้นการจะทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีได้ รัฐบาลต้องเป็นผู้ให้การดูแลให้เกิดความเท่าเทียมทุกระดับ.</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมการแพทย์เตือนอากาศแปรปรวนซึ่งเกิดโรคติดต่อได้ง่ายแนะดูแลสุขภาพ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงนี้สภาวะอากาศ มีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงบ่อย บางพื้นที่ในช่วงเช้ามีฝนตก ในช่วงบ่ายมีอากาศ ร้อน และในบางช่วงมีอากาศหนาวเย็น ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจึงควรได้รับการดูแลมากกว่าปกติ เพราะเมื่อป่วยจะมีอาการที่รุนแรงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากสภาพร่างกาย มีภูมิต้านทานต่ำ โดยโรคที่จะพบมาก แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคหัด และโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง ดังนั้น แนะนำประชาชนทุกคนควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพ ระวังโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้ โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสม กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ควรงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม ปรุงอาหารให้สุกก่อนการบริโภค ดื่มน้ำสะอาด และรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง และควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสม</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ. พร้อมรับมือ 'ชิคา' เตือนมีเชื้อออกผื่น-ตาแดง-ปวดข้อ ระบุพบแพทย์ นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไต้หวันตรวจพบชายไทยที่เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน มีเชื้อไวรัสชิคาที่กำลังระบาดในหลายประเทศ แถบลาตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียน ว่า ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคไข้ชิคา พบครั้งแรกในประเทศเมื่อปี ๒๕๕๕ กระจายทุกภาค มีผู้ป่วยยืนยันเฉลี่ยปีละ ๕ ราย ทั้งนี้ ได้เตรียมการเฝ้าระวังโรค โดยแบ่งเป็น ๔ ด้านสำคัญ ดังนี้ ๑. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๒. การเฝ้าระวังทางกสิกรรมวิทยา ๓. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีความพิการแต่กำเนิด และ ๔. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท ขณะนี้ กรมควบคุมโรคเตรียมจัดทำประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องโรคไข้ชิคา เพื่อให้ประชาชนตระหนักในมาตรการป้องกันโรค รวมถึงช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยเน้นใช้หลัก ๓ เก็บ ได้แก่ ๑. เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ๒. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆ บ้าน ทิ้งไปไม่ ก่อถังโพง จานรองกระถางต้นไม้ ต้องเก็บกวาด ผึ่ง เมา หรือทำลาย และ ๓. เก็บน้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงน้ำลายอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>พส.ร่วมมือเมืองพัทยาแก้ปัญหาขอทาน-คนไร้ที่พึ่ง</p> <p>พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ และการจัดระเบียบคนขอทานในระดับพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เชิงบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องร่วมมือเชื่อมโยงบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง โดยปัจจุบันพบว่าปัญหาการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการนำพาคนจาก ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเร่ร่อนขอทานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ทั้งนี้หลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว จะส่งผลต่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของข้อมูลสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ การจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการในการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน.</p>	-	-
ประเทศ	<p>ห้ามพก'เครื่องช็อตไฟฟ้า' ฝ่าฝืนถูกจับติดคุกช่งกง</p> <p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เนื่องด้วยปรากฏข้อมูลว่า ในปี ๒๕๕๘ มีชาวไทยถูกจับกุมกรณีพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้า ที่ทำอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ๖ ราย โดยถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ วัน ถึง ๑ เดือน และถูกปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกง ถึง ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกง "เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮ่องกง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบว่า กฎหมายฮ่องกงห้ามมิให้ผู้เดินทางเข้ามายังฮ่องกง หรือเดินทางแวะผ่านฮ่องกงไม่ว่าโดยทางอากาศ ทางทะเล หรือทางบก พกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าในกระเป๋าเดินทาง เช็คอินหรือกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง เนื่องจากถือเป็นการครอบครอง "อาวุธ" และเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง ตามกฎหมายฮ่องกง มีโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ฮ่องกง และจำคุกไม่เกิน ๑๔ ปี" ประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สลด! หญิงวัย๕๒ไปช่วยงานศพ ต้มเหล้าแก้หนาวช็อกดับ</p> <p>เมื่อเวลา ๐.๓๐ น. วันที่ ๒๘ ม.ค. ร.ต.อ.บุญสานิติ สุภักดิ์ ร้อยเวรฯสภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รับแจ้งมีผู้หญิงจมน้ำเสียชีวิตบริเวณห้องน้ำบนศาลาการเปรียญ วัดหนองนมหนู หมู่ที่ ๓ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่า ญาติได้นำร่างผู้เสียชีวิตมาวางไว้อยู่บนศาลาการเปรียญ เพื่อช่วยปฐมพยาบาล จากการสอบถาม บุตรสาวคนโตของผู้เสียชีวิต ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ มารดา ได้มาช่วยงานฌาปนกิจศพเพื่อนบ้านที่วัดดังกล่าว และหลังเสร็จงานได้ไปต้มเหล้ากับเพื่อนบ้านต่อบริเวณใต้ถุนศาลา โดยเชื่อว่าช่วยแก้อากาศหนาวในยามค่ำคืนจากนั้นได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำบนศาลาฯ แต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่กลับมา บรรดาแม่ครัวเห็นว่าไปนานผิดปกติเลยให้คนไปตาม ซึ่งเรียกอยู่นาน บริเวณหน้าห้องน้ำก็ไม่มีเสียงขานรับ จึงตัดสินใจพังประตูแต่ไม่สำเร็จเพราะมีการล็อกกลอนอยู่ด้านใน ก่อนจะปีนขึ้นไปดูที่ช่องลม เห็นผู้ตายสภาพศีรษะจมน้ำ จึงไปเรียกคนในวัดมาช่วยนำร่างออกมาปฐมพยาบาล ทว่าไม่ทันการณพบผู้เสียชีวิตแล้ว แพทย์เวรฯโรงพยาบาลกบินทร์ ระบุว่าจากสภาพอากาศหนาวเย็นและผู้ตายอายุมากแล้ว การดื่มสุราเกินขนาดอาจเมา-เลือดสูบฉีดมาก ส่งผลให้หัวใจต้องสูบน้ำโลหิตไปเลี้ยงทั่วร่างกายและทำงานหนักขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตในที่สุด</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>ให้ระวังเด็ก-คนแก่-ป่วยเรื้อรัง/จับตาจโรค</p> <p>นางวันทนี วัฒนระ รองปลัด กทม.กล่าวเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ว่า ช่วงเดือนม.ค.นี้ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อาจส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เพราะไม่สามารถปรับอุณหภูมิในร่างกายได้ทัน ซึ่งจะกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจได้ โดยโรคที่มักเกิดในฤดูหนาวได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด สุกใส มือเท้าปาก อูจจาระร่วงทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายตนเองและบุตรหลาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็กเล็กช่วงแรกเกิดถึง 4 ขวบ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง รวมถึงโรคทางเดินหายใจ อาทิ ภูมิแพ้ หอบ ให้ระวังอาการกำเริบ ประชาชนสามารถป้องกันและระวังโรคต่างๆได้โดยดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทำร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ หากพบว่ามีอาการของโรคให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ลำปาง ยังหนาวหอบเดือนฝิ่งไฟนานเกิน สุดคว้นมากป่วย-นกช็อกตาย ๗๐ ตัว สภาพอากาศใน จ.ลำปาง ยังคงหนาวเย็น ผู้สูงอายุตามหมู่บ้านในหุบเขาและตามพื้นที่ราบ ต่างพากันก่อไฟผิงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งอุณหภูมิใน จ.ลำปาง ต่ำสุดอยู่ที่ ๘-๑๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ หลังจากในพื้นที่มีฝนตกทั้งวันทั้งคืน ทำให้น้ำฝนไหลลงแหล่งน้ำต่างๆ ทำให้โค กระบือ ที่ชาวบ้านเลี้ยงมีน้ำกินเพิ่มมากขึ้น ด้าน นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเตือนว่า อย่าฝิ่งไฟนานเกินไปเพราะร่างกายอาจสุดคมคว้นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะกระทบกับระบบการหายใจและเจ็บป่วยฉับพลันได้ แต่แนะนำให้สวมเสื้อหนาและหลายตัวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ที่บ้านพักของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ในพื้นที่ ม.๑๓ บ้านกลางทุ่ง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง ที่เป็นสวนกว้างกว่า ๒๐ ไร่ มีฝูงนกหัวจุกหายากที่ได้อาศัยตามร่มไม้ ร่วงลงมาตายกว่า ๗๐ ตัว โดยไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน คาดว่าเกิดจากอากาศหนาวเย็นทำให้นกตาย ซึ่งทางสัตวแพทย์จังหวัดลำปาง จะนำซากไปตรวจหาสาเหตุต่อไป.</p>	-	-
จังหวัด	<p>สาธารณสุขพิจิตรเดินหน้าเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “๓ อ ๓ ส”</p>  <p>สาธารณสุขพิจิตรเดินหน้าเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “๓ อ ๓ ส”</p>  <p>นายแพทย์วิวัฒน์ ชาญชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ลงนามเชิญชวนประชาชน ทั้งพ่อเฒ่าแม่แก่และเยาวชนทุกคนให้ใส่ใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ๓ อ ๓ ส ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มโครงการเมื่อปี ๒๕๕๖ โดยมีเป้าหมาย ๒๕ ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดพิจิตร มีประชากร ๖๖๖,๐๐๐ คน มีชาย ๓๓๓,๐๐๐ คน และสตรี ๓๓๓,๐๐๐ คน โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้ดำเนินการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ๓ อ ๓ ส ได้แก่ ๓ อ คือ ออกกำลังกาย ๓๐ นาที ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ๓ ส คือ กินผักผลไม้สดวันละ ๕-๖ ทัพพี ดื่มน้ำสะอาดวันละ ๘-๑๐ แก้ว และงดสูบบุหรี่และดื่มสุรา</p>	<p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> ชอบ <input checked="" type="radio"/> トラム <input type="radio"/> ชอบบ <input type="radio"/> ลงนัด <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input type="radio"/> ประสาน <p>SE-PM</p> <p>(นายวิวัฒน์ คำเทัญ)</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร</p> <p>28 ม.ค. 2559</p>	-

